

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ดูแลสุขภาพประชาชน

“เลือดในปัสสาวะ...สัญญาณอันตรายของมะเร็งทางเดินปัสสาวะ”

คัดกรองเม็ดเลือดแดงในระบบทางเดินปัสสาวะ...ฟรี!! ...13 ก.พ.นี้

รศ.นพ.พฤษัช ต่อดุจดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แจ้งว่า คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริการผู้ป่วยศัลยกรรม (PCT ศัลยกรรม) จัดโครงการธรรมศาสตร์ดูแลสุขภาพประชาชน เรื่อง “เลือดในปัสสาวะ...สัญญาณอันตรายของมะเร็งทางเดินปัสสาวะ” วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-13.00 น. ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภาวะปัสสาวะเป็นเลือด สาเหตุที่อันตราย และการปฏิบัติตัวเมื่อตรวจพบ โดยให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวและรักษาสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของมะเร็งทางเดินปัสสาวะ ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและป้องกันภาวะมะเร็งทางเดินปัสสาวะ และเพื่อคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคที่พบมีภาวะปัสสาวะมีเลือดปน ในพื้นที่เครือข่ายบริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ทั้งนี้ ภาวะปัสสาวะเป็นเลือดพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยสาเหตุในผู้ใหญ่มีตั้งแต่ไม่พบความผิดปกติใดๆ หรือมีผิดปกติของการกรองของไต นิ่วทางเดินปัสสาวะ อุบัติเหตุ การติดเชื้อ และที่ร้ายแรงที่สุดคือ มะเร็งของทางเดินปัสสาวะ ส่วนสาเหตุที่พบได้บ่อย เช่น การสูบบุหรี่ การกินยาแก้ปวดบางชนิดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน การฉายรังสีรักษาบริเวณอุ้งเชิงกราน เป็นต้น โรคมะเร็งทางเดินปัสสาวะโดยเฉพาะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นโรคที่พบบ่อยในประเทศไทย มีการดำเนินโรคที่รวดเร็วและรุนแรง บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยมารับการรักษาล่าช้าทำให้เลยระยะที่จะสามารถรักษาให้หายขาดไปได้แล้ว โดยเฉพาะในช่วงระยะ 3-5 ปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะสูงขึ้นเรื่อยๆ และดำเนินโรคที่รุนแรง ซึ่งภาวะนี้สามารถป้องกันหรือรักษาให้หายขาดได้หากมารับการตรวจรักษาในเวลาที่เหมาะสม แต่ถ้ามารับการรักษาล่าช้าจะทำให้เสียโอกาสในการรักษา เสียค่ารักษาสูงขึ้น ต้องรับการรักษาที่ซับซ้อนและเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนมากขึ้น เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัว และหลายรายต้องเสียชีวิตอย่างทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งแพร่กระจาย

มีต่อด้านหลัง 8

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง "เลือดในปัสสาวะ...สัญญาณอันตราย
อย่างไร เจอแล้วทำอย่างไรดี" วิทยากรโดย อ.พญ.วลีรัตน์ เศวตสุทธิพันธ์ การบรรยายเรื่อง "สาเหตุ อาการและ
แนวทางรักษาภาวะปัสสาวะเป็นเลือดที่ไม่ได้เกิดจากมะเร็ง" วิทยากรโดย อ.นพ.ชัชเวชย์ หลิวโรจน์ทรัพย์
การบรรยายเรื่อง "สาเหตุ อาการและแนวทางรักษาภาวะปัสสาวะเป็นเลือดที่เกิดจากมะเร็ง" วิทยากรโดย
อ.นพ.ดลลชา วณิชการย์ การบรรยายเรื่อง "การป้องกัน และปฏิบัติตัวเพื่อดูแลรักษาระบบทางเดินปัสสาวะให้
ห่างไกลจากโรคนิ่ว และมะเร็ง" วิทยากรโดย อ.นพ.ธีรยุทธ ตั้งไพฑูรย์ การอภิปราย ชักถาม ไขปัญหาข้อใจจาก
ผู้เข้าร่วมงาน เกี่ยวกับโรคระบบทางเดิน กิจกรรมให้คำปรึกษา และคัดกรองเม็ดเลือดแดงในระบบทางเดินปัสสาวะ
ให้กับผู้ที่สนใจ ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจุไรรัตน์ เพ็ญวิบุตร
งานการพยาบาลตรวจโรคศัลยกรรม (OPD ศัลยกรรม) โทร. 0 2926 9137-8 ในวันราชการ เวลา 14.00-16.00 น.

"Think Transform"

(ค่านิยมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

นฤกร ผลฉัตร (นักประชาสัมพันธ์) / ผู้เขียนข่าว